

รายละเอียดข้อหารือในการประชุมของฝ่ายจังหวัดเมียวดี

ลำดับ	หน่วยงาน	รายละเอียดข้อหารือ
๑.	<p>สำนักงานการค้า เขตการค้าเมียวดี (Department of Trade (Myawaddy Trade Zone)</p>	<p>๑) การค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การค้าระหว่างประเทศ ควรดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศตามกฎหมายขององค์การการค้าโลก (WTO)</p> <p>นอกจากนี้ เมื่อมีการขายสินค้าจากประเทศไทยให้กับประเทศเมียนมา ประเทศไทยต้องตระหนักถึงภาษีที่ประเทศเมียนมาจะจัดเก็บ และต้องส่งสินค้าผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา เท่านั้น เพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๒) การนำเข้าถั่วจากประเทศเมียนมา ไทยจะมีการควบคุมสาร Aflatoxin โดยต้องไม่เกิน ๒๐ug/kg ดังนั้น เมื่อประเทศไทยส่งออกผลไม้และผักไปยังประเทศเมียนมา จึงควรได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานการตรวจสอบผลไม้ (Fruit Defense Department) ของเมียนมาก่อน และประเทศไทยต้องทำการค้าตามรายการที่กระทรวงการเกษตรของเมียนมาอนุญาตเท่านั้น</p> <p>๓) ในการประชุมทั้ง ๗ ครั้งที่ผ่านมา ยังคงมีประเด็นที่ต้องการจะหารือ คือ กรณีที่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ชายแดนไทย - เมียนมา ซึ่งจะผลิตข้าวโพดได้ในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. แต่ทางฝ่ายไทยอนุญาตให้นำเข้าผลผลิตจากเมียนมาได้ในช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค. ดังนั้น เกษตรกรจึงต้องเก็บรักษาข้าวโพดไว้นาน ๒-๓ เดือน ซึ่งฝ่ายเมียนมายังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นาน ดังนั้น จึงต้องการที่จะทำการค้าหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันที</p> <p>๔) การพิจารณาการเพิ่มโควตาการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรของประเทศเมียนมาในระบบสหกรณ์มายังประเทศไทย</p> <p>๕) การค้าระหว่างไทยและเมียนมา ควรจะมีความรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้นกว่านี้ หากมีการเจรจาระหว่างผู้นำของทั้ง ๒ ประเทศ และควรเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติจะมีการประชุมระหว่างประเทศที่เรียกว่า JBTC อยู่แล้ว</p>
๒.	<p>คณะกรรมการเทศบาล เมืองเมียวดี (Township Municipal Committee)</p>	<p>๑) การแจ้งเหตุ กรณี ไฟส่องสว่างบนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมามีปัญหา ๒) การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ๓) ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้งสองประเทศ</p>

ลำดับ	หน่วยงาน	รายละเอียดข้อหารือ
๓.	สำนักงานการกีฬาและการศึกษา (Department of Sport and Physical Education of District)	๑) ความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี
๔.	สำนักงานแรงงานเมืองเมียวดี (District Department of Labor)	๑) การจับกุมแรงงานพม่าเมื่อวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐๐ คนใน ๖ พื้นที่ของจังหวัดตาก ดังนั้น เพื่อลดจำนวนการจับกุมแรงงานชาวมียนมาให้มีจำนวนน้อยลงผู้ประกอบการหรือนายจ้างจัดทำเอกสารที่ถูกต้องให้กับแรงงาน ทั้ง ๒ ฝ่าย และควรมีการทำข้อตกลง (MOU) ในการใช้แรงงานที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน
๕.	หอการค้าเมียวดี (Myawaddy Border Chamber)	๑) ขอรับทราบสาเหตุกรณีนักธุรกิจเมียนมาถูกปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทย (ธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด) โดยไม่มีการแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบล่วงหน้าก่อน ๒) การอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ๓) การส่งออกพริก กระเทียม ถั่ว หรืออื่นๆ ไปยังประเทศมาเลเซีย หรือประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายไทยจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายสินค้าและจะต้องเสียภาษีการขนถ่ายด้วย